

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน ไทยโพสต์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ผู้จัดการออนไลน์</p>	<p>งบบัตรทอง</p> <p>-เสนอข่าว นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีว่า ที่ประชุม ครม. อนุมัติงบประมาณ สปสช. ประจำปีงบประมาณ 2561 วงเงินรวม 1.87 แสนล้านบาท ประกอบด้วย งบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 1.85 แสนล้านบาท และงบบริหารจัดการ สปสช. 1.85 พันล้านบาท</p> <p>ในส่วนของงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปีงบประมาณ 2561 ภาพรวมในรายการสำคัญยังสูงขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2559-2560 เช่น ค่าบริการทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัวเพิ่มขึ้นเป็น 3,197.32 บาท/คน จากปี 2559 อยู่ที่ 3,028.32 บาท/คน และปี 2560 อยู่ที่ 3,109.87 บาท/คน นอกจากนี้ยังเพิ่มค่าใช้จ่ายสำหรับบริการใหม่ 3 รายการ ได้แก่ ค่าบริการเจ็บป่วยฉุกเฉิน ค่าบริการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ และค่าบริการวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก ทั้งนี้ ครม.ยังกำหนดกรอบงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปีงบประมาณ 2562 วงเงิน 1.89 แสนล้านบาท อย่างไรก็ตาม การอนุมัติงบประมาณหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปีงบประมาณ 2561 เพื่อสร้างความมั่นใจว่า 30 บาทรักษาทุกโรคมียังมีต่อ ไม่ได้ยกเลิก</p>
<p>มติชน เดลินิวส์ โพสต์ทูเดย์ เว็บไซต์สยามรัฐ กรุงเทพธุรกิจ คอลัมน์ บนความเคลื่อนไหว</p>	<p>สปสช.แจงงบบริหารจัดการ</p> <p>-เสนอข่าว ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ ผู้ช่วยเลขาธิการ สปสช. กล่าวถึง กรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านโซเชียลมีเดียว่า สปสช. มีงบบริหารจัดการสำนักงานกว่าร้อยละ 20 ของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ คิดเป็นเงินหลายพันล้านบาทต่อปี และเป็นค่าหัวคิวที่ สปสช. ทักไว้ ว่า ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งบประมาณต่าง ๆ สามารถสืบค้นได้ในเว็บไซต์ของสำนักงาน ทั้งนี้บริหารจัดการสำนักงานที่ ครม.อนุมัติให้ สปสช. ในแต่ละปีนั้นคิดเป็นสัดส่วนไม่ถึงร้อยละ 1 ของกองทุนบัตรทอง เช่น ในปี 2560 ได้รับ 1,441.57 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.87 ปี 2559 ได้รับ 1,414.09 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.86 ปี 2558 ได้รับ 1,427.10 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.93 เป็นต้น ซึ่งการบริหารงานจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1. งบสนับสนุนและส่งเสริมการจัดการบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ 2. งบบริหารจัดการสำนักงาน เช่น ค่าใช้จ่ายบุคลากร ไม่ใช่การหักหัวคิว ส่วนที่มีการเผยแพร่ข้อมูลว่า สปสช.จ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษหรือโบนัส 6-7 เดือนนั้นไม่เป็นความจริง ที่เคยได้มีแค่ 1 เดือน และตั้งแต่ปี 2558 ก็ไม่เคยได้รับอีกเลย</p>
<p>ไทยโพสต์</p>	<p>มติครม.แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ</p> <p>-เสนอข่าว ครม.อนุมัติตามที่สธ.เสนอ แต่งตั้ง นายสุวรรณหงษ์ วัฒนาแย่งเจริญชัย ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลบ้านแพ้ว นอกจากนี้ แต่งตั้งข้าราชการประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 ราย ดังนี้ นายพินิจ ศรีสุวรรณภรณ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม สาขาออร์โธปิดิกส์) กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ กลุ่มภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์ โรงพยาบาลราชวิถี ดำรงตำแหน่งนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรม สาขาออร์โธปิดิกส์) กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ กลุ่มภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์ โรงพยาบาลราชวิถี และนางสุวรร ภูมิตนประพิณ ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตกรรม) กลุ่มงานทันตกรรม กลุ่มภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ดำรงตำแหน่งทันตแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านทันตกรรม) กลุ่มงานทันตกรรม กลุ่มภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี</p>
<p>มติชน</p>	<p>สิทธิสุขภาพเด็กกลุ่มจี</p> <p>-เสนอข่าว นายวิวัฒน์ ตามี ผู้ประสานงานเครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย กล่าวว่า จากการติดตามความคืบหน้าการให้สิทธิสุขภาพแก่บุคคลไร้สถานะและสิทธิใน 2 กลุ่ม คือ กลุ่มบุคคลดั้งเดิม หรือคนจีนโพ้นทะเล และกลุ่มเด็กนักเรียนกลุ่มจี ซึ่งเป็นนักเรียนที่ได้สิทธิเรียนจากกระทรวงศึกษาธิการ แต่ไม่ได้สิทธิสุขภาพนั้น ปรากฏว่าเรื่องยังคงค้างคาและไม่มีความคืบหน้าใดๆ ทั้งนี้ตัวแทนเครือข่ายได้มีโอกาสเข้าพบและหารือร่วมกับ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. โดยท่านระบุว่าในส่วนของ สธ.ทำอะไรมากไม่ได้ เนื่องจากในเรื่องเด็กกลุ่มจีอยู่ระหว่างรอทางกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้รวบรวมตัวเลข ขณะที่คนโพ้นทะเล ที่ล่าสุดแม่ได้รับขึ้นทะเบียนแล้วจำนวน 38,267 คน แต่ก็ต้องรอ ครม. พิจารณา ซึ่งก็ยังไม่เห็นผลใดๆ ออกมา</p> <p>เรื่องนี้เครือข่ายมองว่าต้องแบ่งออกเป็น 2 ส่วน โดยในเรื่องคนโพ้นทะเลนั้น แม้จะอยู่ขั้นตอนของ ครม. แต่ใน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ฐานะ สธ. ควรต้องมีการติดตามและทวงถาม โดยเฉพาะรพ.สธ. อยากขอให้ช่วยทวงถามด้วย เพราะแค่ผ่าน กรม. คนกลุ่มนี้ก็จะได้รับสิทธิในการดูแลสุขภาพฟรีแล้ว ส่วนกรณีเด็กกลุ่มนี้นั้น ล่าสุดทราบว่าทางกระทรวงศึกษาธิการได้ส่งข้อมูลตัวเลขมาให้กระทรวงสาธารณสุขแล้วเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 โดยตัวเลขทั้งหมดที่ส่งมาคือ 90,337 คน แบ่งเป็นเด็กกลุ่มจี 68,285 คน นอกนั้นเป็น กลุ่มตกลสำรวจ แบ่งเป็นอาชีวศึกษา 3,597 คน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนอีก 1,960 คน และจากสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) 15,677 คน และจากส่วนราชการอื่นๆ อีก 818 คน ดังนั้น เมื่อตัวเลขได้แล้วก็น่าจะสามารถเดินหน้าเรื่องนี้ไม่ยาก</p> <p>ด้านพ.อภิชาติ รอดสม สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 6 ในฐานะผู้ประสานข้อมูลบุคคลไร้สถานะและสิทธิกล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการได้ส่งข้อมูลมาแล้วจริง คือ ประมาณ 9 หมื่นกว่าคน แต่ตัวเลขนี้ไม่ใช่แค่เด็กกลุ่มจีเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ในหนังสือที่ส่งมายังระบุว่า ตัวเลขยังไม่ได้แยกว่าเป็นเด็กนักเรียนที่เดินทางข้ามไปมากระหว่างชายแดน จึงขอเวลาในการดำเนินการ เพื่อลดตัวเลขที่อาจซ้ำซ้อนได้ คาดว่าจะส่งให้กระทรวงสาธารณสุขภายในเดือนพฤษภาคมนี้ ส่วนเรื่องคนโพนทะเล อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของ กรม.</p>
เว็บไซต์ไทยรัฐ	<p>แก้ไข พ.ร.บ.ยาสูบ</p> <p>-เสนอข่าว ดร.นพดล กรรณิกา ประธานมูลนิธิสถาบันวิจัยความสุขชุมชนและความเป็นผู้นำ สำนักวิจัยซูเปอร์โพล เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการแก้ไข พ.ร.บ.ยาสูบ ป้องกันนักสูบหน้าใหม่ได้จริงหรือ กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป ระดับครัวเรือนใน 15 จังหวัดของประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 5,019 พบว่าส่วนใหญ่หรือร้อยละ 90.1 ระบุการแก้ พ.ร.บ.ยาสูบ จะช่วยป้องกันนักสูบหน้าใหม่ได้ มีเพียงร้อยละ 9.9 ที่ระบุไม่ได้ นอกจากนี้ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 95.6 ระบุ สนับสนุนให้มีการแก้ไข พ.ร.บ.ยาสูบ เพื่อป้องกันนักสูบหน้าใหม่ในกลุ่มเด็กและเยาวชน</p> <p>อย่างไรก็ตาม ที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งคือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 96.6 ระบุมีความเป็นไปได้ว่า สมาชิก สนช. จะถูกบริษัทบุหรี่ข้ามชาติชักชวนให้รับผลประโยชน์จากบริษัท มีเพียงร้อยละ 3.4 ระบุไม่เห็น</p> <p>ที่น่าพิจารณา คือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 82.9 ระบุ รัฐบาลควรดูแลปกป้องสุขภาพของประชาชนทั่วประเทศมากกว่าผลประโยชน์จากการทำไร่ยาสูบ มีเพียงร้อยละ 17.1 เท่านั้น ที่เห็นว่า รัฐบาลควรปกป้องผลประโยชน์ของการทำไร่ยาสูบ เป็นต้น</p> <p>ที่น่าสนคือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 84.6 ระบุ รัฐบาลควรดูแลสุขภาพของประชาชนมากกว่าอยู่ข้างบริษัทบุหรี่ มีเพียงร้อยละ 15.4 ระบุรัฐบาลควรอยู่ข้างบริษัทบุหรี่มากกว่าการดูแลสุขภาพของประชาชน เป็นต้น</p>
เชียงใหม่นิวส์	<p>ร้องเรียนรพ.ดงภาคเหนือ</p> <p>-เสนอข่าว ที่สำนักงานหนังสือพิมพ์เชียงใหม่ นิวส์ ผู้สื่อข่าวได้รับเรื่องร้องเรียนจากนางพิไลพรรณ ตรีสุผล อายุ 62 ปี ชาวจังหวัดลำพูน ได้เป็นคนไข้ของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในภาคเหนือ ระบุว่า ตนไม่ได้รับการดูแลในการเข้ารับการรักษามากจากหมอบางคน ในโรงพยาบาลดังกล่าว และเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยคนไข้ ที่จัดคิวเข้ารับการรักษา โดยพูดจากับคนไข้ไม่สุภาพ และแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม</p> <p>ตนและสามีคือ พันเอก (พิเศษ) ทันทพงศ์ ธีระบุตร ข้าราชการบำนาญ เป็นคนไข้ของโรงพยาบาลดังกล่าว ทางสามีได้มีญาติเป็นคนไข้ของโรงพยาบาลเดียวกันกับตนด้วย ญาติสามีมีตนอายุมากถึง 81 ปี เป็นผู้ป่วยสูงอายุ ในระหว่างเข้ารับการรักษาที่ไม่ได้รับการดูแล คือการจัดคิวที่ไม่เป็นธรรมระหว่างผู้ป่วยทั่วไปกับผู้ป่วยที่เป็นผู้สูงอายุ ปัญหาดังกล่าวตนได้ทำหนังสือร้องเรียนไปถึง พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีไปแล้ว เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 ต่อมาทางโรงพยาบาลได้แก้ไข้ปัญหา มีการว่ากล่าวตักเตือนหมอ และผู้ช่วยคนไข้แล้ว</p> <p>ล่าสุด ตนได้นำญาติผู้สูงอายุ เข้ารับการรักษา หมอและผู้ช่วยคนไข้คนเดิม ยังมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเหมือนเดิม พูดจากับตนไม่สุภาพ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา ตนจึงไปแจ้งความร้องทุกข์กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองลำพูน และวันนี้ก็มาร้องเรียนสื่อมวลชนเพื่อให้เป็นกระบอกเสียงเตือนผู้ปฏิบัติหน้าที่คือ หมอ และดูแลคนไข้ ขอให้ปฏิบัติหน้าที่ให้ความเสมอภาคกับประชาชนทุกคนด้วย</p>
มติชน	<p>อย.ส่งผลเครื่องมือให้ทีเอสไอ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.วันชัย สัตยาวิฑูพงศ์ เลขาธิการ อย. กล่าวถึงกรณีร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ(ดีเอสไอ)ตรวจสอบเครื่องไฮเปอร์บาริก แคมเบอร์ (Hyperbaric Chamber) ภายในวัดพระธรรมกาย ว่า ขณะนี้ตรวจเสร็จแล้ว และได้ส่งข้อมูลทั้งหมดให้ทางดีเอสไอไปแล้ว อย. ไม่สามารถเปิดเผยได้ เพราะเป็นเรื่องคดีความ อย่างไรก็ตาม</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>โดยปกติเครื่องมือแพทย์ถ้าขอลูกต้อง และมีเลขทะเบียนลูกกฎหมาย ก็ถือว่านำเข้าลูกกฎหมาย ออ. คงไปเอาผิดไม่ได้ ซึ่งขณะนี้เครื่องดังกล่าว ดีเอสไอได้ยึดไว้ที่วัดพระธรรมกาย ห้ามมีการเคลื่อนย้ายและใช้เครื่องมือแพทย์โดยเด็ดขาด</p>
<p>ไทยโพสต์ โพสต์ทูเดย์</p> <p>ไทยรัฐ มติชน โพสต์ทูเดย์</p>	<p>ปัญหาสิทธิบัตรยา</p> <p>-เสนอข่าว พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ที่ประชุมกรม.และ คสช. เห็นชอบให้ใช้มาตรา 44 เร่งดำเนินการจดสิทธิบัตรทั้งทางเทคนิค พาณิชย และยา เนื่องจากที่ผ่านมาล่าช้า เป็นเหตุให้นักลงทุนหรือนักวิจัยที่เป็นชาวต่างชาติ กลัวหวั่นระบอบราชการอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุน สำหรับมาตรการดังกล่าว คือ กรณีบุคคลที่ขอจดสิทธิบัตร 5 ปีขึ้นไป และเคยจดในต่างประเทศมาแล้ว จะไม่ต้องตรวจสอบมากนัก ซึ่งจะทำให้เรื่องของต่างชาติที่ค้างอยู่ราว 1.2 หมื่นราย ภายใน 3 เดือน น่าจะแล้วเสร็จ ยกเว้นเฉพาะสิทธิบัตรยา ที่จะมีมาตรการอื่นตามมา และยืนยันว่าจะไม่ให้ยาในประเทศได้รับผลกระทบจนราคาแพง</p> <p>-เสนอข่าว น.ส.กรรณิการ์ กิจติเวชกุล รองประธานกลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน กล่าวว่า ขณะนี้เครื่องข่ายภาคประชาชนมีความกังวล กรณีที่ นายกรัฐมนตรีจะใช้ ม.44 แก้ปัญหาความล่าช้าการขอจดสิทธิบัตรของต่างประเทศ หากเป็นจริงจะส่งผลกระทบในวงกว้าง เนื่องจากเรื่องสิทธิบัตรยา ไม่ควรพิจารณาหรือให้สิทธิบัตรเร็วเกินไป แต่ควรมีขั้นตอน โดยเฉพาะสิทธิบัตรในรูปของสิทธิบัตรที่ไม่มีวันหมดอายุ ไม่มีความเป็นนวัตกรรมอะไรมาก แต่กลับระบุว่าเป็นของใหม่ ยาใหม่อาจทำให้ราคาแพงขึ้น และเร็ว ๆ นี้จะขอพบกับอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อหารือถึงเรื่องนี้และอยากให้ ออ. ออกมาแสดงความคิดเห็นหรือข้อกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วย อย่างไรก็ตาม ไม่ได้คัดค้าน ม.44 ที่ออกมาแก้ปัญหาล่าช้าการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สุขภาพของ ออ. แต่กังวลว่าจะมีการออก ม.44 ฉบับใหม่เกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนสิทธิบัตร</p> <p>ด้าน นพ.วันชัย สัตยาวิฑูรย์ เลขาธิการออ. กล่าวว่า คำสั่ง ม.44 เป็นเรื่องแก้ปัญหาการขึ้นทะเบียนยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพต่างๆให้เร็วขึ้น ไม่เกี่ยวกับการทำให้สิทธิบัตรยาได้ขึ้นทะเบียนเร็วขึ้น</p>
<p>ข่าวสด</p>	<p>แนะออ.สอบเข้มยาจีนไร้ทะเบียน</p> <p>-เสนอข่าว เกสัชกรหญิงเบญจมาศ บุตดาวงค์ รพ.โนนคูณ และภก.บรรเจิด เดชาศิลป์ชัยกุล หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สสจ.ศรีสะเกษ เผยว่า จากกรณีมีข่าวผู้ป่วยเสียชีวิตอาจเกิดจากยาจีน ชื่อ Jianbu Huqian Wan ไม่มีเลขทะเบียน และมีข่าวว่าองค์การอาหารและยา สหรัฐอเมริกา (USFDA) ระบุว่าผสมสเตียรอยด์ ยาแก้แพ้คลอเฟนิรามีน และยาขับปัสสาวะฟูโรซีไมด์ สำหรับประเทศไทยขณะนี้พบในหลายพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และได้ส่งผลตรวจที่ศูนย์วิจัย อุบลฯ พบมีสารสเตียรอยด์ (Dexamethasone) จริง ยานี้มีการนำเข้าผ่านด่านทางสุรินทร์ มีคนซื้อมาขายและใช้กันมาก อาจนำเข้าผิดกฎหมาย จึงควรมีมาตรการแจ้งเตือนภัยที่ด่านเพื่อให้ประชาชนทราบตลอดจนควรประกาศห้ามการนำเข้าโดยเร่งด่วนที่สุด ทั้งนี้ ได้แจ้งรายงานไปยัง ออ. เพื่อดำเนินการแล้ว</p>
<p>มติชน ไทยโพสต์ สยามรัฐ ผู้จัดการรายวัน360 Bangkok Post</p>	<p>รณรงค์ทางเลือกสุขภาพ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.วันชัย สัตยาวิฑูรย์ เลขาธิการ ออ. แถลงเปิดตัวรถเคลื่อนที่สุขภาพ รถคันแรกของโครงการอาหารปลอดภัยในปี 2560 ที่ใช้รถโดยสารประจำทางสาธารณะในการประชาสัมพันธ์สัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ โดยจะติดป้ายประชาสัมพันธ์ บนโดยสารประจำทางสาธารณะ ที่มีเส้นทางเดินรถต้นทาง-ปลายทาง ระหว่างกรุงเทพมหานครและจังหวัดในเขตปริมณฑล จำนวน 5 คัน ทั้งนี้จะเน้นสายที่มีผู้โดยสารบริการจำนวนมาก ได้แก่ สาย ปอ.18 ท่าอิฐ-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ, สาย ปอ.80 วัดศรีนวลธรรมวิมล-หนองแขม-สนามหลวง, สาย ปอ.29 ม.ธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)-หัวลำโพง และสาย ปอ.547 ม.เทคโนโลยี-วิทยาเขตศาลายา-สะพานกรุงเทพ-สวนลุมพินี ทั้งนี้จะมีการติดเครื่องหมายและวิ่งพร้อมกันในระยะเวลา 3 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.-31 พ.ค.</p>
<p>ข่าวสด</p>	<p>ออ.ควอลิตี้ อวอร์ด</p> <p>- เสนอข่าว ออ.จัดพิธีมอบรางวัล ออ.ควอลิตี้ อวอร์ด ปี 2560 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ทำดี โดยในปีนี้มีสถานประกอบการที่ได้รับรางวัล ออ.ควอลิตี้ อวอร์ด ปี 2560 มีจำนวนทั้งสิ้น 55 ราย โดยแบ่งเป็น ด้านอาหาร จำนวน 17 ราย ด้านยา จำนวน 6 ราย ด้านเครื่องสำอาง จำนวน 9 ราย ด้านเครื่องมือแพทย์ จำนวน 5 ราย ด้านวัตถุดิบทรายที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข จำนวน 4 ราย สถานประกอบการด้านยาและวัตถุดิบทราย จำนวน 1 ราย สถานประกอบการด้านเครื่องสำอางและวัตถุดิบทราย จำนวน 1 ราย สถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนจำนวน 12 ราย</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน ไทยรัฐ ผู้จัดการออนไลน์</p>	<p>ปัญหาท้อง-แท้ง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวระหว่างลงพื้นที่ ศึกษาดูงานอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ จ.จันทบุรี เพื่อสร้างความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุ์ที่เหมาะสม ในปัจจุบันมีปัญหายัยรุ่นทำแท้งเองจากการชื้อยาทางอินเทอร์เน็ตเนื่องจากไม่เชื่อใจและไม่ไว้วางใจในระบบสุขภาพ ไม่กล้าที่จะเดินทางไปโรงพยาบาลเพื่อปรึกษาเรื่องทำแท้ง ประกอบกับกลัวพ่อแม่ผู้ปกครองทราบว่าตัวเองท้องไม่พร้อม ดังนั้น แผนในการแก้ไขที่ดีที่สุดคือ 1.ต้องมีเพศวิถีศึกษาในชุมชน ต้องรู้จักพูดคุยสร้างความไว้วางใจให้เด็ก 2.การวางแผนคุมกำเนิดที่ถูกต้องและ 3.การทำแท้งที่ปลอดภัย ซึ่งกรณีนี้ไม่ได้เปิดกว้างให้ทำอย่างอิสระ แต่การทำแท้งในที่นี้จะมีเงื่อนไขคือ แม่และเด็ก หากคลอดออกแล้วมีปัญหาสุขภาพ รวมถึงกรณีฉุกเฉินก็จะเข้าข่ายทางเลือกหนึ่งในการยุติ การตั้งครรภ์</p> <p>ด้าน นพ.ประวิช ชวลาตัย รอง ผอ.สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กล่าวว่า วัยรุ่นมักไม่กล้าเข้าไปขอรับคำปรึกษา ขณะนี้จึงมีการพัฒนาสายด่วน 1663 เพื่อรับปรึกษาปัญหาอนามัยการเจริญพันธุ์ รวมถึงกรณีวัยรุ่นท้องแต่ไม่พร้อม และบางคนมีความต้องการอยากทำแท้งผิดๆ หลายคนโทรศัพท์เข้ามาก็ไม่จำเป็นต้องทำแท้งเสมอไป เพราะเมื่อได้รับคำปรึกษา ก็สามารถงดเด็กไว้และเลี้ยงดูอย่างเหมาะสมได้</p> <p>ด้าน พญ.ไพเราะเพชรภักดิ์ ผอ.โรงพยาบาลท่าใหม่ จ.จันทบุรี กล่าวว่าโรงพยาบาลเข้าร่วมโครงการฯตั้งแต่ปี 2557 เพื่อจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชนทำให้สถานการณ์ การท้องไม่พร้อมในวัยรุ่นลดลง</p>
<p>กรมประชาสัมพันธ์</p>	<p>ยก อสม. ต้นแบบเกษตรปลอดสารพิษ</p> <p>- เสนอข่าว นพ.ภัทรพล จึงสมเจตไพศาล รองโฆษก กรม สบส. พร้อมด้วย นพ.ชัยวัฒน์ ทองไหม นพ.สสจ. เพชรบูรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ และคณะ ชมการดำเนินงานของสหกรณ์ผักปลอดภัย ภูทับเบิก จำกัด ต.วังบาล อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ ในโครงการกรีนมาร์เก็ตเพชรบูรณ์ ซึ่งถือเป็นโครงการต้นแบบที่เอื้อต่อการสร้างสุขภาพประชาชนให้ปลอดภัยทั้งเกษตรกรและผู้บริโภค</p> <p>กรม สบส. ได้เข้ารับนโยบายส่งเสริมให้ อสม.ที่ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรอยู่แล้ว และเป็นแกนนำสุขภาพภาคประชาชนในชุมชน โดยให้ดำเนินการ 3 ส่วน 1.คือเป็นแบบอย่างการทำเกษตรปลูกผักผลไม้ปลอดสารเคมีปนเปื้อนตามมาตรฐานจีเอพี 2. ส่งเสริมให้ อสม.ร่วมเป็นกำลังสำคัญในการเฝ้าระวังสารปนเปื้อนในอาหารในหมู่บ้านร่วมกับ รพ.สต. โดยเฉพาะในตลาดนัดและรถเร่ขายผัก และ 3. ให้ อสม.เป็นแบบอย่างผู้ที่มีพฤติกรรมสุขภาพดีในหมู่บ้าน โดยเฉพาะการบริโภคผักผลไม้ให้วันละ 400 กรัมต่อคนต่อวัน ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล</p>
<p>ไทยโพสต์</p>	<p>เมืองสุขภาพดีวิถีไทย</p> <p>-เสนอข่าว พลเอกวิลาศ อรุณศรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ปิดตลาด "เมืองสุขภาพดี วิถีไทย โดยกระทรวงสาธารณสุข ในโอกาสนี้ นางสาวนิษฐา มินวงษ์ เลขานุการกรมการแพทย์ เป็นตัวแทนรับมอบเกียรติบัตรแสดงความขอบคุณกรมการแพทย์ ที่ส่งหน่วยงานในสังกัดมาจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าและให้บริการตรวจสุขภาพดวงตา ผิวหนัง และช่องปาก ได้แก่ รพ.เมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง) สถาบันโรคผิวหนัง สถาบันทันตกรรม ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนตลอดระยะเวลาการจัดงาน โดยยอดจำหน่ายรวมของตลาดเมืองสุขภาพดี วิถีไทยทั้งสิ้น 46,200,000 บาท</p>
<p>มติชน ไทยโพสต์</p>	<p>เตือนเลเซอร์เสี่ยงหน้าพัง</p> <p>- เสนอข่าว นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช โฆษกกรมการแพทย์ ให้ข้อมูลว่า เลเซอร์แบ่งเป็น 1.เลเซอร์ชนิดที่ไม่มีแผลคนไข้สามารถกลับไปทำงานได้ทันที 2.เลเซอร์ที่มีแผล กลุ่มนี้คือคาร์บอนไดออกไซด์เลเซอร์ นำมารักษากระเนื้อ เนื้องอกผิวหนัง โดยจะมีรอยแดงก่อน แล้วแผลจึงจะหายเป็นปกติ ผลของการเลเซอร์จะทำให้ผิวไวต่อแสงมากขึ้น เกิดรอยดำจากการถูกแสงแดดได้ง่าย และอาจส่งผลให้เกิดปัญหาผิวหนังอื่น ๆ แนะนำในช่วงแรกหลังการทำเลเซอร์ควรเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีความอ่อนโยนต่อผิว งดใช้เครื่องสำอางที่ใช้อยู่เป็นประจำ ใช้ครีมกันแดดที่มีค่า SPF 30 ขึ้นไป มีค่า PA++ จึงจะสามารถป้องกันรังสี UVA UVB ได้ดี และยังสามารถลดอัตราเสี่ยงการเกิดมะเร็งผิวหนังได้ แนะนำวิธีดูแลผิว ทาครีมกันแดด นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ</p>
<p>เดลินิวส์ คอลัมน์ เช็กกายอัฟใจ</p>	<p>โรคสมาธิสั้นในผู้ใหญ่</p> <p>- เสนอบทความ นพ.อภิชาติ จิระวิลาศ จิตแพทย์ และโฆษกกรมสุขภาพจิต แนะนำการสังเกตตนเองเบื้องต้นจากโรคสมาธิสั้นในผู้ใหญ่ ว่า อาจสังเกตได้ยาก จำเป็นต้องย้อนกลับไปดูประวัติในวัยเด็กว่ามีปัญหาสมาธิสั้นด้วย</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>หรือไม่ ผู้ใหญ่ทั่วไปที่มีปัญหาสมาธิไม่ดี โดยที่อาการเพิ่งเกิดขึ้นในช่วงหลังตอนโตแล้ว มักไม่ใช่ "โรคสมาธิสั้น" แต่อาจเป็น ปัญหาสมาธิที่แย่ง ซึ่งอาจจะมาจากสภาวะความเครียด ความกังวล ความเศร้าหรือการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอ</p> <p>การพูดคุยกับคนรอบข้าง กับคนที่ไว้วางใจรับฟังปัญหาได้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยคลายความเครียดลงได้ ขณะเดียวกันคนรอบข้างจะช่วยสังเกตตัวเรา แต่หากไม่สามารถปรึกษาใครได้อาจโทรฯ ไปยังสายด่วน 1323 แต่หากปัญหาเหล่านั้นยังไม่หมดไปควรปรึกษาจิตแพทย์ ทั้งนี้หากปล่อยไว้เนิ่นนานจากปัญหาสมาธิสั้น อาจลุกลามนำไปสู่ภาวะเครียดโรควิตกกังวลได้ในอนาคต</p>
ไทยรัฐ สก๊อปหน้า 1	<p>เปิดหลังคาแดงรำลึก250ปีธนบุรี</p> <p>- เสนอสก๊อป นพ.วีรพล อุนทรศรีมี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา เล่าอดีตที่ผ่านมาของสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา หรือที่เรียกว่า "หลังคาแดง" ซึ่งปี พ.ศ.2560 นี้ เป็นปี "รำลึกธนบุรี 250 ปี" ผู้นำชุมชนและหน่วยงานเอกชนย่านธนบุรีจึงร่วมกับสถาบันฯสมเด็จเจ้าพระยา จัดงานรำลึกกรุงธนบุรี และเปิดบ้าน "หลังคาแดง" ไปพร้อม ๆ กัน</p> <p>การจัดงานครั้งนี้ 1.เพื่อให้คนภายนอกได้มาเยี่ยมชมเพราะที่นี้ไม่ได้เป็นที่ปกปิดต่อไปอีกแล้ว 2.เพื่อให้คนที่เข้ามาเยี่ยมชมออกไปบอกเล่าว่าไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด 3.เพื่อให้เห็นว่าคนไข้ควรได้รับการฟื้นฟู และเราสามารถฝึกให้คนไข้ทำงาน เลี้ยงดูตนเองได้ เหล่านี้ต้องขอความกรุณาจากสังคมว่า คนไข้ของเราน่ารัก โดยคนไข้จิตเวชที่มารักษาตัวที่นั่น เฉลี่ยคนไข้ใน 10,000 รายต่อปี คนไข้นอกราว 200,000 ต่อปี และต่อไปอาจจะถึง 300,000 คน และส่วนใหญ่สาเหตุไม่ได้มาจากการเมืองสภาพเศรษฐกิจ และสังคม แต่มาจากยาเสพติด</p>
ข่าวสด	<p>กรมวิทยาศาสตร์ฯจัดงานประชุมวิชาการ</p> <p>- เสนอข่าว กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับ มูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กำหนดจัดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2560 ภายใต้หัวข้อ "ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ด้วยวิทยาศาสตร์การแพทย์" ซึ่งจะจัดขึ้นวันที่ 22-24 มี.ค.60 ที่อาคารอิมแพ็คฟอรัม เมืองทองธานี จ.นนทบุรี</p>
ไทยโพสต์	<p>ภัยเหล้ามือสอง</p> <p>- เสนอข่าว สสส. ร่วมกับสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข และศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) จัดแถลงข่าว "เหล้ามือสอง : ผลกระทบของการดื่มแอลกอฮอล์ในยุคโลกเสรีและสังคมไทย" ว่า ประเทศไทยยังขาดความรู้เรื่องผลกระทบของเหล้ามือสอง จึงต้องกระตุ้นทุกภาคส่วนและสังคมไทยให้ให้ความสำคัญของ ความรุนแรงของเหล้ามือสอง รัฐจะต้องให้การสนับสนุนการศึกษาวิจัยและนำมาบอกให้ประชาชนได้รู้ และให้สังคมตระหนักถึงพิษภัยจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์</p> <p>ด้าน ญญ.อรทัย วลีวงศ์ นักวิจัยสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ เผยผลสำรวจสถานการณ์ภัยเหล้ามือสองต่อสังคมไทย พบว่า คนไทยร้อยละ 79 เคยได้รับผลกระทบจากการดื่มของคนอื่น หรือภัยเหล้ามือสอง โดยร้อยละ 76.8 ได้รับผลกระทบทางด้านจิตใจและความรู้สึกไม่ปลอดภัย ร้อยละ 42 ได้รับผลกระทบทางสังคมและการดำเนินชีวิต ร้อยละ 22.6 ได้รับผลกระทบทางการเงินและการสูญเสียทางเศรษฐกิจ และร้อยละ 6.2 ได้รับผลกระทบทางร่างกายหรือเพศ แม้จะมีสัดส่วนที่น้อย แต่ผลกระทบรุนแรงมากที่สุด</p> <p>นอกจากนี้ยังพบว่า เด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า 18 ปี ยังได้รับผลกระทบจากเหล้ามือสองถึงร้อยละ 24.6 เช่น ถูกดูตัวอย่างรุนแรง ถูกทอดทิ้งในสถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัย ถูกตีทำร้ายร่างกาย ฯลฯ โดยการมีคนดื่มหนักในครอบครัว เพิ่มโอกาสที่เด็กจะได้รับผลกระทบจากแอลกอฮอล์ 3.3 เท่า ซึ่งมักจะได้รับผลกระทบจากการดื่มของพ่อแม่มากที่สุด 5.7% คนแปลกหน้า หรือคนในชุมชน 5.7%ญาติพี่น้อง 3.5% และเพื่อน 1.4%</p> <p>ทั้งนี้ จากการศึกษาพบว่า การดื่มแอลกอฮอล์เพียง 1 คน ส่งผลกระทบต่อคนรอบข้างมากถึงเกือบ 56 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 80 ของคนไทย และผู้ได้รับผลกระทบจะมีการจ่ายค่าเสียหายที่เกิดขึ้นเฉลี่ยคนละ 8,500 บาทต่อปี ทั้งนี้ เรื่องควินบุรี่มือสองยังมีการออกกฎหมายห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ เรื่องภัยเหล้ามือสองก็ควรมีมาตรการ โดยจำเป็นต้องสร้างความตระหนักในเรื่องนี้แก่สังคมมากขึ้น และมีมาตรการป้องกัน ลดจำนวนและความรุนแรงของปัญหาที่เกิดขึ้นต่อทั้งตัวผู้ดื่มและผู้อื่น ไม่ใช่แค่การจัดการรายเหตุการณ์ปัญหา เช่น การกำหนดบทลงโทษต่อผู้ดื่มที่กระทำผิด</p>
สยามรัฐ	<p>ภาษีเหล้า</p> <p>- เสนอข่าว นพ.บัณฑิต ศรีไพศาล รองผู้จัดการ สสส. กล่าวว่า ร่าง พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิตฉบับใหม่ เป็นการประมวลกฎหมายภาษีสรรพสามิต 7 ฉบับมารวมเป็นฉบับเดียวซึ่งจะมีในส่วนของการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วย หาก</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>กฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้ จะส่งผลให้เกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดเก็บภาษีเครื่องตี้มแอลกอฮอล์ และช่วยให้เก็บภาษีเครื่องตี้มแอลกอฮอล์ได้มากขึ้น และลดความไม่เท่าเทียมของการจัดเก็บภาษีเครื่องตี้มแอลกอฮอล์ลง</p> <p>อย่างไรก็ตาม ในส่วนของสุรายังมีความไม่เท่าเทียมในเรื่องของอัตราภาษีซึ่งมีการแบ่งเป็นหลายประเภท ทั้งสุราขาว สุราผสม สุราพิเศษ และสุราปรุงพิเศษ อัตราภาษีก็จะไม่เท่ากัน ดังนั้น การออกกฎหมายลูกเพื่อกำหนดโครงสร้างและอัตราภาษีเครื่องตี้มแอลกอฮอล์ใหม่ ก็ต้องพิจารณาเรื่องเหล่านี้เพื่อลดความไม่เท่าเทียมในการจัดเก็บภาษีด้วย รวมถึงคำนึงเรื่องของการขึ้นภาษีที่ต้องครอบคลุมเครื่องตี้มแอลกอฮอล์ทุกประเภท เพราะหากขึ้นแค่บางประเภท ผู้บริโภคจะหันไปบริโภคเครื่องตี้มแอลกอฮอล์ที่มีราคาถูกกว่าแทน</p>
ไอ.เอ็น.เอ็น	<p>หมอกควัน</p> <p>-จากกรณีเกิดหมอกควันปกคลุมทั่ว อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน เมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา สาเหตุมาจากทางจังหวัดได้ประกาศให้ชาวบ้านชิงเผา อันเป็นการใช้ประโยชน์จากไฟเพื่อจัดการป่าไม้ ก่อนถึงช่วงเวลาห้ามเผา คือเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม ถึงวันที่ 30 เมษายน 2560 ล่าสุดจากการตรวจสอบคุณภาพอากาศในเช้าวันนี้พบว่าพื้นที่ที่เคยมีปัญหาทุกจุดกลับเข้าสู่ภาวะปกติ โดยสำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศพื้นที่ภาคเหนือ เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 1 มีนาคม 2560 ว่า ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่จ.องค้ำ อ.เมือง, แม่ฮ่องสอน พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) มีค่า 107 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร จากค่ามาตรฐานไม่เกิน 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งค่าดังกล่าวจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน และถือว่ามีความอยู่ในระดับปานกลาง</p>
ข่าวสด คมชัดลึก	<p>ความรุนแรงในครอบครัว</p> <p>-เสนอข่าว หนูน้อย 3 ขวบ ที่บาดเจ็บสาหัส ขณะอยู่บ้านกับพ่อเลี้ยง ที่บ้านท่าล้อ กุมภวาปี จ.อุดรธานี ก่อนถูกส่งตัวมารักษา ที่ รพ.ศูนย์อุดรฯ เมื่อ 2 วันก่อนสิ้นใจแล้ว แพทย์ยืนยันเด็กถูกทำร้าย ชัดกับคำให้การญาติ ล่าสุด ตร.กุมภวาปี จ.อุดรธานี บุกจับพ่อเลี้ยงคาโรงพยาบาล คมตัวสอบเครียด แต่เจ้าตัวยังปฏิเสธ อ้างเด็กซ้จกรยานหกล้มเอง</p>
ข่าวสด	<p>เตือนภัยเร่ทำฟันเถื่อน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวิทย์ ไรจนศักดิ์โสธร นพ.สสจ.นครราชสีมา เปิดเผยว่า จากกรณีมีจักษุแพทย์แอบอ้างเป็นหมอฟันดี สนิทพระลูกวัดโนนหมั่น ต.หนองงูเห่ล้อม อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา หลอกหลวงทำฟันปลอมราคาถูก โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพไม่มีมาตรฐานส่งผลให้เหงือกและฟันติดเชื้อ ขณะนี้ มอบหมายให้นายประดิษฐ์ เกิดสุข สสอ.เฉลิมพระเกียรติ พร้อมนายพิเชษฐ์ โชติกลาง ผอ.รพสต.นาตาวงษ์ ติดตามถวายการรักษาพระสงฆ์ที่อาพาธ รวมทั้งถวายความรู้ พระภิกษุ พร้อมมรณงค์ให้ความรู้แก่ผู้นำชุมชน อาสาสมัคร และประชาชนในการดูแลสุขภาพปากและฟัน รวมทั้งแนะนำบริการทางทันตกรรมใกล้บ้าน และหากพื้นที่ใดพบเห็นบุคคลแปลกปลอมเข้ามาล่อลวงให้บริการด้านสาธารณสุขต่างๆ โดยไม่ผ่านการประสานงานจากผอ.รพสต. เจ้าหน้าที่ รวมทั้งผู้นำหมู่บ้าน ขอให้เฝ้าระวัง หากพบเบาะแสควรแจ้งผู้ใหญ่บ้าน กำนัน ผู้นำชุมชน หรือเจ้าหน้าที่ตำรวจทันที และขอให้บันทึกคลิปวิดีโอหรือถ่ายภาพเป็นหลักฐาน เพื่อดำเนินคดีกับมีจักษุแพทย์ที่แอบอ้างเป็นหมอ บริการเถื่อนไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ</p>
เว็บไซต์ข่าวสด	<p>ขนมอันตราย</p> <p>-เสนอข่าว สมาชิกเฟซบุ๊ก “Worranan Sarasalin” แชร์เตือนภัย ซึ่งเป็นเหตุการณ์ของเด็กหญิงคนหนึ่ง หลังรับประทานขนมลักษณะเป็นขวดเล็กๆ รูปร่างเหมือนขวดน้ำอัดลมสีดำ บนตัวขวดเขียน BLACK POWDER และมีข้อความเป็นภาษาจีน ส่วนในขวดนั้นเป็นขนมลักษณะเป็นผง มี 2 สี 2 รสชาติ โดยเป็นรสส้มและโคล่า นอกจากนี้ที่ขวดยังไม่ข้อความภาษาไทยรวมถึง อย.ด้วย</p> <p>โดยผู้โพสต์ระบุว่าก่อนไปพาลานเดินเที่ยววานกาชาด หลานได้กินขนมดังกล่าวเข้าไป พอไปถึงงานก็เริ่มมีอาการเวียนหัว อาเจียน จึงรีบพากลับบ้านและก็ยังอาเจียนไม่หยุด นอนซึม ตาลอย ชักพริกก็เรียกหลานแล้วไม่ตอบ จึงรีบพาส่งโรงพยาบาล โดยหมอระบุว่าในขนมสีสารพิษเจือปน โชคดีที่เด็กอาการปลอดภัยแล้ว ซึ่งผู้โพสต์ฝากเตือนว่าครั้งนี้อือเป็นบทเรียน ควรจะเลือกขนมดีๆ ให้ลูกหลานรับประทาน เลือกที่มีภาษาไทยชัดเจน และมีเครื่องหมาย อย.กำกับด้วย</p>
ประชาชาติธุรกิจ	<p>โมเดลเมืองสมุนไพร</p> <p>-เสนอบทความ บทสัมภาษณ์ของ นพ.จรัญ บุญฤทธิการ ผอ.รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร กล่าวถึงภาพรวมของการดำเนินงานของโรงพยาบาล ว่า ตั้งเป้า 5 ปี 3 พันล้านบาท ในการดำเนินงานเพิ่มช่องทางโมเดิร์นเทรด พัฒนาบุคลากร ทำให้แพทย์แผนปัจจุบันและการแพทย์ด้านสมุนไพรทำงานร่วมกัน ถือเป็นมิติใหม่ขององค์กร รวมถึงวางกล</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	ยุทธระดับประเทศ จับมือกับพาร์ตเนอร์ชิปเพื่อนำผลิตภัณฑ์สมุนไพรออกสู่ตลาด CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม) และเร่งผลักดันเมืองสุขภาพ ซึ่งร่วมมือกับ สธ. ก.ท่องเที่ยวฯ ดำเนินการเรื่องของสุขภาพควบคู่การท่องเที่ยว และร่วมมือกันดำเนินโครงการ เมดิคัลโพลิส รับสังคมผู้สูงอายุด้วย
ข่าวสด เดลินิวส์	<p>จัดสอนว่ายน้ำเยาวชนฟรี</p> <p>-เสนอข่าว นายวิวัฒน์ วิกรานตโนรส ผู้ทรงคุณวุฒิ สสส. เป็นประธานแถลงโครงการ "พื้สอนน้อง ว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ กับ สสส. ประจำปี 2560" พร้อมกล่าวว่า จากสถิติพบว่าเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี เสียชีวิตจากการจมน้ำปีละ 1,300-1,500 คน หรือ 3-4 คนต่อวัน และมีอัตราเฉลี่ยเพิ่มมากขึ้น จึงมีโครงการนี้เพื่อให้เยาวชนไทยว่ายน้ำเป็น และลดอัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำให้น้อยลง โดยจะสอนทักษะว่ายน้ำให้เยาวชนอายุ 8-12 ปี รับสมัคร 3-21 มี.ค. ที่สระว่ายน้ำจามเทวี สนามกีฬา จ.ลพบุรี อบรมฟรี</p>
ไทยโพสต์	<p>ปลูกฝังดื่มนมโคสด</p> <p>-เสนอบทความ ในงานเสวนาเรื่อง "คุณค่านมโคสดๆ ไม่ต้องผสม เพื่อเด็กไทยโตสมวัย" เพื่อให้แนวทางพ่อแม่ในการส่งเสริมลูกดื่มนมอย่างถูกวิธี จัดโดยองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ผู้ผลิตนมไทย-เดนมาร์ก โดยผลสำรวจการบริโภคนมของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ปี 2558 พบว่า คนไทยดื่มนมเฉลี่ยเพียงคนละประมาณ 14 ลิตรต่อปี คิดเป็น 30 มิลลิลิตรต่อวัน ทั้งๆ ที่ปริมาณที่แนะนำให้ดื่มคือ 200 มิลลิลิตรต่อวัน ซึ่งการดื่มนมเป็นปัจจัยหนึ่งที่สัมพันธ์กับส่วนสูง ด้วยเหตุนี้จึงไม่น่าแปลกใจว่าผลการสำรวจของกระทรวงสาธารณสุขในคนไทยวัย 19 ปี พบว่าผู้ชายสูงเฉลี่ยเพียง 169.5 เซนติเมตร ผู้หญิงสูงเฉลี่ย 157.7 เซนติเมตร</p> <p>และอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เด็กไทยดื่มมน้อยเพราะพ่อแม่มักให้ลูกดื่มน้ำหวาน นมเปรี้ยว หรือน้ำผลไม้เร็วเกินไป เด็กจึงติดรสหวาน และปฏิเสธนม คุณแม่ที่มีลูกวัยก่อนเข้าอนุบาลหรือวัยอนุบาลควรเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีรสหวาน และให้ลูกเริ่มรับประทานนมโคสดจัดไม่ผสมนมผงปรุงแต่ง เพราะสดใหม่จากธรรมชาติ ให้สารอาหารที่มีคุณค่าครบถ้วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งปริมาณแคลเซียมต่อฟอสฟอรัสที่เหมาะสมในนมโคทำให้แคลเซียมในนมโคดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ดีกว่าแคลเซียมจากอาหารชนิดอื่น จึงมั่นใจได้ว่าเพียงพอต่อการเสริมสร้างกระดูกและฟัน</p>
ไทยรัฐ คอลัมน์ : โทรโข่งขยาย ข่าว	<p>ผู้ป่วยไร้ญาติ</p> <p>-เสนอข่าว มูลนิธิสนับสนุนสถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์ จะฉาปนกิจศพผู้ป่วยยากไร้และศพไม่มีญาติในวันที่ 2 มี.ค. ผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพหรือบริจาคเงินที่สำนักงานมูลนิธิสนับสนุนสถาบันพยาธิวิทยาหรือบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาโรงพยาบาลราชวิถี</p>
มติชน	<p>ปฐมพยาบาล</p> <p>-เสนอข่าว นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือในการดำเนินงานด้านการปฐมพยาบาลการช่วยฟื้นคืนชีพ การใช้เครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานศึกษา ระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน</p>
โพสต์ทูเดย์ คมชัดลึก	<p>สู้ 12 ซูเปอร์บัก</p> <p>-เสนอข่าว องค์การอนามัยโลก ประกาศเตือนให้รัฐบาลทั่วโลกจำเป็นต้องมีนโยบายลงทุนในนวัตกรรมและระบบสาธารณสุข รวมถึงการวิจัยและพัฒนา (อาร์แอนด์ดี) ยาชนิดใหม่ เพื่อรับมือกับเชื้อแบคทีเรียที่ดื้อยาปฏิชีวนะทุกชนิด หรือซูเปอร์บัก จำนวน 12 ชนิดอย่างเร่งด่วน เนื่องจากแบคทีเรีย 12 ชนิด ดังกล่าว สามารถส่งต่อลักษณะพันธุกรรมดื้อยา ไปยังแบคทีเรียชนิดอื่นให้กลายเป็นเชื้อดื้อยาได้</p> <p>ด้าน เฮเลน โบเซอร์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากสมาคมโรคติดเชื้อสหรัฐ ระบุว่า มาตรการที่รัฐช่วยได้ อาจเป็นการให้ผลประโยชน์ทางภาษีกับบริษัทที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องกับโรคดื้อยา</p> <p>ทั้งนี้ รายชื่อซูเปอร์บัก 12 ชนิด แบ่งเป็น 3 ระดับ ตามความเร่งด่วนที่ต้องรับมือ คือ ระดับวิกฤต ระดับสูง และระดับกลาง โดยในระดับวิกฤตนั้นมีแบคทีเรีย 3 ชนิด ซึ่งทำให้ผู้ติดเชื้อเสียชีวิตได้ เนื่องจากก่อให้เกิดการติดเชื้ออย่างโรคปอดอักเสบและภาวะโลหิตเป็นพิษ รวมถึงสามารถพบเห็นได้ตามสถานพยาบาล ขณะที่เชื้อระดับสูงและกลางอาจไม่ทำให้เสียชีวิต แต่สามารถพบเห็นได้ทั่วไป เช่น โรคหนองในและอาหารเป็นพิษ</p>

